

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM  
HUYỆN ỦY PHÚ NINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

\*

Số 123 -CV/HU

Chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận  
tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3

*Kính gửi:* - Cấp ủy, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy,  
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  
các tổ chức chính trị- xã hội huyện.

Ngày 15/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3. Để làm rõ thêm thực trạng tình hình hiện nay và đề xuất các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI trong năm 2021; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu tài liệu (đã được Văn phòng Huyện ủy gửi qua địa chỉ email của các đơn vị, địa phương), qua đó chuẩn bị nội dung và đăng ký phát biểu thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy mở rộng (thời gian từ 07-10 phút), cụ thể như sau:

*1- Về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2020 của Đảng bộ huyện:*

Năm 2020, do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, bão lũ nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ như dự thảo Báo cáo đã nêu.

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo và tham gia phát biểu, thảo luận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại; phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề xuất thêm các giải pháp cần tập trung chỉ đạo và giải quyết những tồn tại, vướng mắc nổi lên trong thời gian đến. Lưu ý, nội dung phát biểu thảo luận cần đi vào trọng tâm, những vấn đề lớn.

*2- Về dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:*

Tập trung tham gia ý kiến thảo luận về các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp đề ra để triển khai thực hiện như vậy có sát với tình hình chung thực tế của huyện và thực tế ở từng địa phương, đơn vị chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh, thêm, bớt nội dung gì?

*3- Về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:*

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo và tham gia phát biểu, thảo luận về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại; phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề xuất thêm các giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong năm 2021.

Căn cứ nội dung Công văn này, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cấp ủy, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

